



ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง
เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารภาครัฐ

อาศัยความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เทศบาลตำบลฉวาง จึงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง เลขานุการเทศมนตรีตำบลฉวาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฉวาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง พนักงานเทศบาลตำบลฉวาง ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลฉวาง (รวมเรียกว่า “บุคลากรของเทศบาลตำบลฉวาง”)

๒. บุคลากรของเทศบาลตำบลฉวาง จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๓. บุคลากรของเทศบาลตำบลฉวาง ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับการเทศบาลตำบลฉวาง โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่กำหนด

๔. บุคลากรของเทศบาลตำบลฉวาง จะตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลฉวาง หรืออาจเกิดผลกระทบต่อเทศบาลตำบลฉวาง ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

๕. บุคลากรของเทศบาลตำบลฉวาง จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่น
ว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับ
บุคคลใดก็ตามหรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือเอกชน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔



(นายอัษฎา ณ นคร)

นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง